

HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẢNG NGÃI KỲ 12

Tổ chức tại Little Saigon, thành phố Westminster, miền nam California, mùa hè 2020



Thông Báo Số 4

Đặc San Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi năm 2020

Kính thưa quý thầy cô, quý vị đồng hương, thân hữu, và các anh chị em
cựu học sinh liên trường trung học Quảng Ngãi

Nhân ngày Hội Ngộ Liên Trường Trung học Quảng Ngãi kỳ 12 được tổ chức ở

Nam Cali vào hai ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2020, Ban Tổ Chức HNLTTHQN kỳ 12 có ý định ra tập Đặc San Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi với chủ đề “VẪN CÒN CÓ NHAU”.

Để phù hợp với chủ đề, Ban Báo Chí thân mời quý vị đóng góp bài vở liên quan đến quê hương, đến cuộc sống của các thầy cô và các cựu học sinh liên trường trung học Quảng Ngãi trong và ngoài nước, đến tâm tư của những người đã sinh sống ở Quảng Ngãi. Nội dung của các bài viết cần nêu rõ tinh thần tương thân, tương trợ của các thành viên tham dự: “VUI CHƠI NHƯNG KHÔNG QUÊN THẦY XƯA BẠN CŨ”

Ban báo chí có toàn quyền lựa chọn bài viết phù hợp với chủ đề. Chúng tôi chỉ nhận những bài viết mới, chưa từng đăng trong các đặc san Quảng Ngãi đã xuất bản. Trong quá khứ, những lần xuất bản đặc san, có những bài không phù hợp với chủ đề đã không được đăng và làm buồn lòng một số tác giả, chúng tôi xin quý vị thông cảm. Để tránh tình trạng này, mặc dù trong dòng tư tưởng qua bao thăng trầm lịch sử, không tránh được những cảm xúc có tính chính trị, tôn giáo, chiến tranh, v.v., xin quý vị hạn chế đề bài viết có chủ đề rõ ràng, sẽ dễ dàng cho ban báo chí lựa chọn.

Bài viết với kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ (size) 12

Nếu có hình ảnh đính kèm, xin gửi tối đa là 3 hình ảnh và đưa vào cuối bài

Bài vở đóng góp xin gửi trước ngày 15/5/2020 về: Myra Nguyen, địa chỉ email:

mnguyen4840@gmail.com

Trân trọng cảm ơn quý vị và chúc quý vị luôn mạnh khỏe để chúng ta có cơ hội cùng nhau tham dự những kỳ hội ngộ kế tiếp.

Nguyễn Thu Hương - Ban Báo Chí

Những Thông Báo Trước Của HNLTTQH Kỳ 12

- [Thông Báo Số 1](#)
- [Thông Báo Số 2](#)
- [Thông Báo Số 3](#)



Copyright © 2019 HNLTQNXII, All rights reserved.

Quý vị nhận thư này từ nhóm Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi

Địa chỉ liên lạc / Our mailing address is:

HNLTQNXII 5242 Duncannon Ave. Westminster, CA 92683 USA

[Nhận địa chỉ vào danh bạ / Add to address book](#)

[Cập nhật tin cá nhân \(update personal profile\)](#) hay [rút tên khỏi nhóm này \(unsubscribe\)](#)

Nếu quý vị được chuyển tiếp thư này, [xin mời ghi tên](#) để nhận thư trực tiếp từ nhóm HNLTQN.

